



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที ๙ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๙๔๕,๙๕๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



คูนหน้าคูนตาอันคืออยู่แล้วละค้า...สำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ "เก๋" จิรายุ ละอองมณี คาราบูนี่มากความสามารถที่คว้าหอดในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเป็นวัยละอ่อน...นั่นละค้า

แต่สำหรับความเด็ดเดี่ยวต้องคว้าตัวมาบอกต่อวันนี้ ไม่ใช่ในบทบาทคาราวา...แต่คือการเป็น **Brand Ambassador** คนแรกของโครงการทรูปลูกปัญญาที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญาและธรรมะให้กับเยาวชนไทย...

อายุแค่ 19 แต่ทำอะไรมากมายถ่ายกองเหลืงเกิน...เข้าตัวบอกว่าเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ฝังรากลึกในวงการจนกระทั่งมาสอบตรงเข้าเรียนต่อที่ **วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตการศึกษ** และ**กัณฑ์การศึกษภาพยนตร์** เรียกว่าเรียนได้ตรงกับความสามารถ

เป็นคณะของ...ฮิชอบจากโรงเรียนอมาตยกุลผลงานการแสดงที่สร้างชื่อเห็นจะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ "ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค ตอนองค์ประทีปหงสา" จากนั้นก็มาโด่งดังเป็นพลุแตกอีกครั้งกับ "รักแห่งสยาม"...ถ้าสรุปบทพระเอกในภาพยนตร์ชื่อแปลก "คู่แค้นกับเมียมาก" เคล็ดลับในการทำงานและการใช้ชีวิตของ "เก๋" เขาบอกว่า ไม่ได้เป็นคนมีพรสวรรค์อะไรมาก แต่ทำเต็มที่ สำคัญคือความตั้งใจและสมาธิ ที่ต้องมีในทุกจังหวะของชีวิตไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือการทำงาน

ในฐานะ Brand Ambassador ของทรูปลูกปัญญา ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธรรมะและความดี ก็บอกว่า "ผมแค่รู้สึก ว่าธรรมะสอนให้คนพอดีจริง ๆ ค่ะ ดีกว่าก็ใช้ได้แล้วนะ อยู่ที่ว่าเราเข้าใจคำนี้มากน้อยแค่ไหน เราพอใจในสิ่งที่ตนเองมีความสุขก็เกิดแล้วในทางธรรมะอาจจะ



บอกว่าต้องไม่มีความอยาก ผมมองว่าไม่ต้องขนาดนั้น แต่เรามีวิธีจัดการกับปัญหาได้โดยไม่ต้องมองที่ตัวปัญหาแต่มองที่ตัวเราก่อนจะ โดนแล้วครับ"

สุดท้ายเขาฝากถึงน้องๆและคนรุ่นใหม่ๆ ว่า ควรมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นบ้าง นึกถึงคนอื่นบ้างถ้าเราช่วยกันเท่าที่ทำได้น่าจะมีอะไรหลายอย่างดีขึ้น ผมอยากเห็นคนทั้งโลกมีความสุข มีรอยยิ้มส่วนอนาคตหนุ่มหน้าใสหัวใจธรรมะคนนี้นะบอกว่าไม่คาดหวังอะไรกับชีวิตมากนัก ขอแค่ให้ตัวเองมีความสุข ครอบครัวยุติความทุกข์น่าจะเพียงพอแล้วไม่ต้องสรุปอะไรเลยค้า...สำหรับหนุ่มคนนี้แค่ชีวิตมีความสุขทุกเรื่องก็มีค่าตอบอยู่แล้ว
จบปะคะ...คุณขา!!!!

